

เกร็ดความรู้และวัฒนธรรมของชาวบาห์ลี

ประเทศอินโดนีเซีย



วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

เกาะบาห์ลี ตั้งอยู่ใกล้ตอนกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซีย มีพื้นที่ 5,650 ตร.กม. มีประชากรมากกว่า 3 ล้านคน บาห์ลีเป็นเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานนับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก เช่น วัดและวัง ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและชาวสะอาด รวมทั้งพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดำเนินชีวิตของคนบาห์ลีด้วยวิถีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม สปาที่บาห์ลีเป็นที่ขึ้นชื่อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพราะบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และการนวดด้วยยวนวดน้ำมัน หรือสมุนไพรกลิ่นหอมต่างๆ บาห์ลีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จัก วัฒนธรรมบาห์ลีของชาวบาห์ลีเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบาห์ลี เพราะเมืองบาห์ลีเต็มไปด้วยประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และผู้คนบนเกาะบาห์ลี ยังเชื่อกราบไหว้เทพเจ้า และภูติผีจนปัจจุบัน บาห์ลีจึงได้ถูกขนานนามว่า บาห์ลีเป็นดินแดนแห่งเทพเจ้า ชาวบาห์ลีมีความเป็นมิตรและน้ำใจไมตรีสูงมาก และยังคงเป็นผู้ที่มีประเพณีเป็นหัวใจของการดำรงชีวิต นักท่องเที่ยวควรให้ความเคารพต่อประเพณีและทัศนคติของชาวบาห์ลี ข้อควรปฏิบัติ คือ

-ห้ามใช้มือข้างซ้ายในการให้หรือรับของ และชี้นิ้ว (เนื่องจากมือข้างซ้ายใช้สำหรับทำกิจกรรมในห้องน้ำ)

-ห้ามกระดิกนิ้ว หากต้องการซื้อสินค้าใดๆ

-ควรตกลงราคาให้แน่นอนก่อนซื้อ ไม่ควรต่อรองหากไม่ต้องการซื้อ และควรต่อรองราคาครั้งต่อครั้ง และดูท่าทีของผู้ขายเพื่อต่อรองราคาต่อไป

-ควรเก็บเงินก้อนใหญ่ที่มีติดตัวให้มิดชิด

-ไม่ควรใส่ชุดว่ายน้ำนอกบริเวณสระว่ายน้ำและชายหาด

-ควรถอดรองเท้าวางไว้บริเวณข้างบันไดก่อนเข้าบ้าน

- หากต้องเข้าเขตสถานที่ราชการต้องสวมรองเท้า เลื่อมีปก หากใส่กระโปรงควรเป็นแบบสุภาพ
- การเยี่ยมชมวัดต้องไม่สวมกางเกงขาสั้น จะต้องมียี่ห่วยเสื้อ ไม่เช่นนั้นก็ต้องยืมเสื้อใส่เพื่อเข้าวัดนั้นๆ ได้ และผู้หญิงต้องไม่อยู่ในช่วงมีประจำเดือน เนื่องจากชาวบาหลีมีความเชื่อว่าผืนดินศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรได้รับมลทินจากโลหิต
- เมื่อมีขบวนพิธีแห่ ชาวบ้านมักคุกเข่าให้ความเคารพควรหลบออกมาทางด้านข้างหรือด้านหลังไม่ควรยืนกลางหมู่ชนที่กำลังคุกเข่า

ที่มา

<http://www.maesariang.com/indonesia/5.php>

<http://www.earththaitravel.com/content.php?trip=indonesia&topic=bali>

เรียบเรียงโดย
นางสาวนิภาวรรณ เจริญลักษณ์
นักวิเทศสัมพันธ์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล